



3:00 Giờ Chiều

*Chúa phán: “Hãy dìm mình hoàn toàn
trong Lòng Thương Xót của Cha”*



Chúa Giesu phán cùng Thánh Faustina

(NK 1572) “*Hỡi ái nữ của Cha, Cha nhắc cho con nhớ rằng mỗi khi nghe đồng hồ điểm ba giờ, con hãy dìm mình hoàn toàn trong lòng thương xót của Cha để thờ lạy và tôn vinh; con hãy kêu nài quyền toàn năng lòng thương xót Cha cho toàn thế giới, nhất là cho các tội nhân đáng thương; vì vào giờ phút ấy, lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn. Trong giờ ấy, con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn được con cầu nguyện; đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới – lòng thương xót vinh thắng phép công thắng.*”

3:00 Giờ Chiều

A. Nếu không có giờ, chỉ cần đọc lời nguyện ngắn

“Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giesu, như thác nguồn thương xót chúng con. Con xin tín thác vào Chúa.” (NK – St Faustina)

B. Nếu có giờ xin đọc các kinh sau :

1. 15 Kinh nguyện Chúa dạy & Kinh thìa Khóa Thiên Đàng của Thánh Brigitta
2. Tuần cửu nhật kính LTX Chúa. St Faustina.



Chúa Dạy 15 Kinh Nguyện Cho Thánh Brigitta – Thụy Điển

I- GỐC TÍCH *Thánh nữ Brigitta (1303 - 1373) là ái nữ quận công Birger (Thụy Điển). Quả phụ của Tiểu Vương Unphô. Hàng năm lễ kính thánh nữ vào ngày 8 tháng 10.Đã từ lâu lắm. Thánh Nữ Brigitta ao ước biết rõ số roi đòn mà Chúa chịu trong cuộc Tử Nạn của Ngài. Một hôm Chúa hiện ra và phán dạy: "Cha đã lãnh chịu trên thân xác 5480 roi đòn mà nếu con muốn tôn kính bằng một việc tôn sùng. Con hãy đọc 15 Kinh Lạy Cha, 15 Kinh Kính Mừng cùng với những kinh sau đây (chính Chúa dạy) trong một năm tròn. Hết một năm, tức là con đã kính chào từng vết thương của Cha."*

II- ƠN ÍCH - *Chúa thêm rằng: "Ai đọc kinh nguyện này trong một năm tròn, sẽ cứu được:*

- 15 linh hồn trong dòng họ của mình khỏi luyện ngục.
- 15 người tội lỗi trong dòng họ của mình được ăn năn trở lại.
- 15 người trong dòng họ của mình được vững vàng và bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.
- Người nào đọc KINH NGUYỆN đó sẽ đạt đến bậc nhất trên đường trọn lành.
- 15 ngày trước khi chết, Cha sẽ ban cho linh hồn đó Thánh Thể Cha, để khỏi đói đời đời, cho uống Bữa Huyết Cha, để khỏi khát muôn thuở.
- 15 ngày trước khi chết, kẻ ấy sẽ biết hết sức rõ ràng mọi tội lỗi đã phạm để thống hối trọn hảo.
- Cha sẽ đặt Dấu Thánh Giá toàn thắng trước mặt kẻ ấy làm thành trì giúp đỡ chống mọi cạm bẫy kẻ thù.
- Trước giờ chết, Cha và Mẹ rất yêu dấu và quý mến của Cha sẽ đến, dịu dàng đón rước linh hồn ấy lên nơi cực lạc. Tới nơi, Cha sẽ ban riêng cho một đặc ân: là được uống no đầy dòng suối Thiên Chúa Tình là ơn mà Cha sẽ không bao giờ ban cho kẻ không đọc bản KINH NGUYỆN Cha dạy đây.

NGOÀI CÁC ƠN HỨA TRÊN CÒN NHIỀU ƠN KHÁC NHƯ:

- Người nào sống 30 năm trong tội trọng, đọc KINH NGUYỆN này sốt sắng, người nào đề nghị người khác đọc KINH NGUYỆN đó, Chúa sẽ tha hết mọi tội lỗi đã phạm. Người nào đọc KINH NGUYỆN này trong một năm, được Chúa ban cho khỏi mọi tai nạn nặng gây hư hỏng ngũ quan, khỏi chết bất đắc kỳ tử, xin ơn gì với Chúa và Đức Mẹ cũng được miễn là hữu ích cho phần rỗi.

- Nơi nào "KINH NGUYỄN" này được đọc hoặc sẽ được đọc, Thiên Chúa hiện diện với nguồn Thánh Sủng.

III- ĐIỀU KIỆN- Phải đọc KINH NGUYỄN ấy hàng ngày. - Vì lý do bất khả kháng, phải gián đoạn một vài lần, cũng hưởng được hết các ơn ích kể trên, miễn là đọc bù lại cho đủ 5480 KINH NGUYỄN trong năm. - Đọc sốt sắng, hiểu ý nghĩa lời mình đọc.- Có thể dùng KINH NGUYỄN này để đi Đàng Thánh Giá.

GIÁ TRỊ NHỮNG MẠC KHẢI- Những kinh nguyện và những lời hứa này được ấn hành trong quyển sách tại Toulouse nước Pháp năm 1740, do Cha Adrien Parvilliers Dòng Tên, thừa sai ở Thánh Địa, được sự công nhận, ban phép và cổ võ phổ biến. Đức Giáo Hoàng Benoit XV tuyên bố về mạc khải Thánh Nữ Brigitta như sau: "Sau khi đã suy nghĩ chín chắn, Ta đã phê nhận những mạc khải như thế, không ngoài mục đích cho phép in những mạc khải ấy để mưu ích cho giáo dân. "Tuy không được tin như những chân lý của đạo, nhưng người ta có thể tin theo sự tin thường tình của người đời, hợp luật khôn ngoan, theo đó những mạc khải này đúng đắn và dựa trên những lý do đủ để tin tưởng một cách đạo đức." (Tiểu văn Đoàn của LM Bolland DT qu. XII)

Đức Pio IX đã đọc những bản KINH NGUYỄN cùng các ơn hứa này, và phê chuẩn ngày 31-5-1862 công nhận là đúng sự thực và hữu ích cho giáo dân.

Imprimatur

F.J.Girard V.G Sagii Ngày 24 -4 – 1903

15 KINH NGUYỆN

KINH NGUYỆN 1

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu Kitô, là sự êm dịu cho người kính mến Chúa, là nguồn vui vượt mọi vui thích ước mơ. Là ơn cứu độ và hy vọng của tội nhân. Chúa đã chứng tỏ không gì thỏa mãn lòng Chúa cho bằng giữa loài người, đến nỗi tới thời đã định Chúa đã mặc xác phàm vì yêu chúng con. Xin Chúa nhớ lại biết bao gian khổ Chúa đã chịu từ khi thụ thai tới cuộc tử nạn, như Thánh ý Chúa Cha an bài từ thuở đời đời. Xin Chúa nhớ lại trong bữa tiệc ly với các môn đệ. Sau khi rửa chân cho họ, Cha đã ban Mình Cực Thánh và Máu Châu Báu, và Chúa dịu dàng yên ủi, rồi báo trước cuộc tử nạn sắp tới của Chúa. Xin nhớ lại biết bao phiền sầu lo âu Chúa chịu trong tâm hồn, Chúa đã đi cầu nguyện 3 lần ướt đầm mồ hôi máu và Chúa đã phải thốt lên: **"Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được!."** Mt(26,28)

Xin nhớ lại biết bao đau đớn thống khổ Chúa chịu trên thân mình trước khi thụ hình thập giá, Chúa bị Giuđa môn đệ phản bội, bị dân riêng Chúa chọn và ưu đãi bắt trói, bị nhân chứng giả vu cáo, bị 3 tòa án lên án bất công, khi tuổi thanh xuân trong đại lễ Vượt Qua. Xin nhớ lại, Chúa bị lột trần và khoác lên manh áo chế diễu, bị bịt mắt, bị vả mặt, bị đội mào gai, tay cầm cây sậy, bị trói vào cột đá, bị đánh đòn nút nẻ thịt da, bị xúc phạm ê chề nhục nhã. Lạy Chúa vì nhớ

lại những thống khổ Chúa chịu trước khi bị đóng đinh vào thập giá. **Xin ban cho con: trước giờ chết được thật lòng xám hối, xưng hết tội lỗi, đền tội xứng đáng. Được ơn tha thứ hết mọi tội khiên. Amen.**

KINH NGUYỆN 2

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu là niềm vui của các Thiên Thần, là Thiên Đàng hoan lạc, xin Chúa nhớ lại sự buồn phiền kinh hãi Chúa chịu, khi quân dữ như đàn sư tử hung dữ vây quanh Chúa, đua nhau hành hạ Chúa bằng những lời chửi mắng, phỉ nhổ, đánh đập và nhiều khổ hình chưa từng nghe nói. **Lạy Chúa cứu thế, vì những khổ hình, những xúc phạm sỉ nhục ấy, xin Chúa cứu con thoát khỏi mọi quân thù hữu hình và vô hình. Dưới bóng che chở của Chúa, xin đem con tới nơi hạnh phúc muôn đời. Amen.**

KINH NGUYỆN 3

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu, Đấng tạo thành trời đất. Không ai thu hẹp nổi hoặc đặt giới hạn cho Chúa được. Vì Chúa là Đấng bao gồm và điều khiển vũ trụ, trong quyền năng của Chúa. Xin nhớ lại những cực hình Chúa chịu, khi quân Do Thái trói chân tay thanh khiết và dìm hiên vào Thánh Giá. Đóng đinh to thấu qua. Khi làm khổ chưa vừa ý hung hãn của chúng, Bời lòng ác độc khôn tả. Chúng còn hè nhau làm toác rộng vết thương, làm giãn các khớp xương, để càng chòng chất thêm đau đớn bằng cách động thánh giá

xuống, hoặc lôi kéo tứ phía, để sức nặng thân hình trĩu xuống gây đau đớn khôn tả. **Lạy Chúa, nhân vì những cực hình rùng rợn trên Thánh Giá, xin Chúa ban cho con: lòng kính sợ và yêu mến Chúa tận tình. Amen.**

KINH NGUYỆN 4

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu là Thầy thuốc bởi trời mà Chúa đã chịu treo trên Thánh Giá, để cứu chữa vết thương tội lỗi chúng con bằng chính vết thương Chúa. Xin Chúa nhớ lại mọi phần thân thể Chúa bị bầm dập, như nát không nơi nào nguyên vẹn, đến nỗi không đau đớn nào sánh ví được. Từ bàn chân đến đỉnh đầu, không nơi nào không bị hành hạ. Nhưng quên mọi đớn đau, Chúa hằng cầu xin Chúa Cha cho kẻ hành hạ mình: **"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm"**. Nhân vì lòng nhân hậu cao cả đó và khi tưởng niệm đến cuộc tử nạn thảm thương ấy. **Xin Chúa cho con được ăn năn tội cách trọn và được ơn tha thứ mọi tội lỗi. Amen.**

KINH NGUYỆN 5

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu là gương phản chiếu ánh sáng ngàn đời. Xin nhớ lại nỗi buồn phiền khi Chúa nhìn thấy trong ánh sáng Thiên Tính Chúa: Có những kẻ được cứu rỗi nhờ công ơn Cứu độ, và còn vô số bị đày sa hỏa ngục vì tội lỗi họ. Chúa đã cảm thương nhiều, vì số người hư mất và thất vọng ấy. Lạy Chúa Giêsu dịu

hiền, vì lượng từ bi lân tuất thăm sâu của Chúa, nhất là lòng nhân hậu đối với người trộm lành; khi Chúa phán: **"Hôm nay người sẽ được ở cùng Ta trên Thiên Đàng"**. Xin Chúa cũng khoan dung nhân hậu đối với con như vậy khi con hấp hối ly trần. Amen.

KINH NGUYỆN 6

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu là Vua rất đáng mến và đáng ước mong. Xin nhớ lại sự đau khổ Chúa chịu khi bị đóng đinh treo trên thập giá trần trụi như kẻ phạm hèn. Hàng thân thích đều trốn bỏ trừ Mẹ rất yêu dấu của Chúa, vẫn kiên trung bên Chúa trong cuộc tử nạn. Người Mẹ mà Chúa trời lại cho môn đệ tín nghĩa: **"Thưa Mẹ đây là con Mẹ"**, đoạn phán với Gioan: **"Đây là Mẹ con."** Lạy Chúa cứu chuộc con, nhân vì lưỡi giáo đau thương thấu qua lòng Mẹ rất thánh của Chúa khi ấy. Xin Chúa thương xót con trong mọi cơn gian khổ xác hồn. Xin cứu giúp con trong mọi gian nan thử thách, nhất là trong giờ lâm tử. Amen.

KINH NGUYỆN 7

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu là suối từ bi vô tận. vì tấm lòng Chúa thương yêu vô ngần, nên từ trên Thánh Giá Chúa đã thốt ra: **"Ta khát"**, Chúa khát khao phần rỗi nhân loại. Lạy Chúa cứu chuộc con. Khẩn cầu Chúa thiêu đốt lòng con khao khát đạt tới đời sống trọn lành; và

xin dập tắt mọi lửa tình dục và những đam mê thể tục trong lòng chúng con. Amen.

KINH NGUYỆN 8

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu là sự êm dịu cho mọi tâm hồn. Nhân vì mật đắng giấm chua Chúa nếm trên Thánh Giá vì yêu thương chúng con. Xin ban cho chúng con được ơn rước Mình và Máu rất châu báu của Chúa cách xứng đáng, khi còn sống và trong giờ chết, để nên linh dược chữa bệnh, nên nguồn an ủi cho linh hồn chúng con. Amen.

KINH NGUYỆN 9

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu anh dũng tuyệt vời, là nguồn vui lòng trí. Xin nhớ lại nỗi thống khổ Chúa chịu khi gần sinh thì. Tâm hồn tràn ngập đắng cay vì bị dân Do Thái sỉ nhục xúc phạm, Chúa lên tiếng kêu than dường như bị Chúa Cha từ bỏ: "**Lạy Cha, Lạy Cha, Cha bỏ con sao?**" Lạy Chúa cứu chuộc con nhân vì sự phiền sâu đó, con nài xin Chúa chớ bỏ con phải hãi hùng đau đớn trong giờ lâm tử. Amen.

KINH NGUYỆN 10

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu là khởi đầu và kết thúc, Chúa là nguồn sống và dũng lực. Xin Chúa nhớ lại vì chúng con mà toàn thân Chúa từ đầu tới chân bị tràn ngập

đau thương. Nhân vì sự cao cả do những thương tích Chúa; xin dạy con biết vui lòng và trung thành giữ trọn vẹn luật Chúa. Lễ luật này là đường dẫn đưa đến gặp Chúa, nó rất êm đềm cho mọi người yêu mến Chúa. Amen.

KINH NGUYỆN 11

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân tuất. Xin vì những thương tích Chúa đã chịu thấu tới xương tủy tâm can. Xin Chúa lôi kéo con đã bị đắm chìm trong phản nghịch. Xin đem con ra khỏi vòng tội lỗi, lại đem con vào ân náu trong những vết thương của Chúa để tránh Nhan Thánh uy nghiêm và phép công thẳng Chúa cho tới khi nào Chúa nguôi cơn thịnh nộ. Amen.

KINH NGUYỆN 12

Lạy Cha ... Kính Mừng...

Lạy Chúa Giêsu là gương chân lý, là dấu chỉ hiệp nhất, là giây bác ái. Xin Chúa nhớ lại vô vàn đau thương Chúa chịu. Toàn thân tan nát đầm đìa máu đào khả kính. Ôi! đau thương khôn cực xiết bao! Chúa đã chịu vì yêu thương chúng con. Ôi Chúa Giêsu dịu hiền! Có gì làm được mà Chúa chưa làm cho chúng con không? Lạy Chúa cứu độ. Xin lấy máu Châu Báu in mọi vết thương Chúa vào lòng con, để luôn luôn con đọc thấy mọi thống khổ và Tình Yêu Chúa. Chớ gì nhờ sự luôn tưởng nhớ công ơn tử nạn Chúa mà tâm hồn con được đổi mới, Đức Mến ngày càng tăng tiến; cho đến khi nào con về với Chúa là

Hoan Lạc là Hạnh Phúc mà con xin Chúa ban cho con trên cõi trường sinh. Amen.

KINH NGUYỆN 13

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu là nguồn sức mạnh vô song, là Đấng toàn thắng và hằng sống. Xin nhớ lại sự đau đớn Chúa chịu đến tận hơi kiệt sức, Chúa gục đầu xuống và phán: **"Đã hoàn tất mọi sự"**. Lạy Chúa Giêsu, vì sự buồn phiền và đau thương ấy, xin Chúa thương xót con trong giờ lâm chung, khi tâm trí con bối rối lo âu, khi tâm hồn con hãi hùng khiếp sợ. Amen.

KINH NGUYỆN 14

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu, Con Một Chúa Cha, là ánh sáng huy hoàng có bản tính nhân loại. Xin Chúa nhớ lại lời phó thác thiết tha khiêm hạ. Chúa kêu lên Chúa Cha: **"Lạy Cha, Con phó linh hồn trong tay Cha"**. Đoạn Chúa sinh thì khi toàn thân như nát, trái tim hầu tan vỡ vì lòng yêu thương mở rộng để cứu chuộc chúng con. Ôi! Vua Cả Thần Thánh, xin vì sự chết cực châu báu này. Xin Chúa tiếp trợ giúp chúng con, hầu chiến thắng được ma quỷ thế gian, xác thịt, để con chết cho tội lỗi và chỉ sống cho mình Chúa thôi. Trong giờ lâm tử, xin Chúa đón nhận con lưu đày xa quê trở về với Chúa. Amen.

KINH NGUYỆN 15

Lạy Cha ... Kính Mừng ...

Lạy Chúa Giêsu là cây nho tốt tươi sai trái. Xin Chúa nhớ lại những dòng máu từ xác chí thánh Chúa quảng đại tuôn ra chan hòa như nho trong máy ép, và từ cạnh nương long do lưỡi đòng tên lính đâm thấu: Chúa đã ban hết máu, nước, không còn lại giọt nào. Sau hết như bó mộc được treo trên thập giá rũ rượi, Thánh Thể Chúa rã rời, máu nước chảy cạn, xương tủy héo khô. **Lạy Chúa Giêsu từ bi lân tuất! Vì công ơn tử nạn thâm thương này và những dòng máu đổ ra chan hòa. Xin Chúa đón nhận linh hồn con trong giờ hấp hối ly trần. Amen.**

KINH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu vô cùng dịu ngọt,
Tạo vết thương đau xót tâm linh.
Đêm ngày thông hối tội mình,
Lệ rơi thương cảm vì tình Chúa yêu
Điều đó trở thành như cơm bánh,
Nuôi hồn con nên Thánh mỗi ngày.
Đời con đổi mới từ nay,
Lòng con thành chính lâu đài Chúa yêu
Gắng lập công thật nhiều con hứa,
Ráng sông sao để Chúa vui lòng.
Rồi giờ lâm tử ước mong,
Hiệp thông hạnh phúc ở trong Thiên Đàng.
Xác hồn con ca vang khen ngợi,
Chúa Ba Ngôi cao cả tuyệt vời,
Hợp cùng Thần Thánh trên trời,
Tung hô cảm tạ muôn đời, Amen.



Kinh Chìa Khóa Thiên Đàng

***Chúa dạy
Thánh Brigitta
& Elsave Nichlin***

“Hỡi các chị em của Ta, hãy biết rằng Ta đã nhỏ ra cho các chị em 72,200 giọt nước mắt, 97,300 giọt máu. Trong lúc Ta hấp hối nơi vườn dầu Ô-liu, Ta nhận được 1,667 roi đòn trên Mình Thánh Ta, 110 cái vả trên hai má Ta, những kẻ man rợ được tha hồ hành hạ Ta.

Từ 24 giờ đến 15 giờ: 107 đòn ở cổ, 380 đòn trên lưng, 43 đòn trên ngực, 85 đòn trên đầu, 38 đòn trên cạnh sườn, 62 đòn trên vai, 40 đòn trên cánh tay, 32 đòn trên đùi và bắp vế. Chúng đánh vào miệng ta 30 lần, chúng nhỏ nước miếng trên gương mặt quý báu của Ta 32 lần. Người ta lấy chân mà đá Ta như một kẻ phản loạn 370 lần, người ta đã xô đẩy và làm ngã Ta xuống đất 13 lần, đã nắm tóc và lôi kéo ta 30 lần. Khi đội mào gai đầu Ta bị chọc thủng 303 lỗ, Ta đã rên rỉ và thở dài cho anh chị em được ơn cứu độ và ơn hồi cải 900 lần.

Ta đã chịu những sự hành hạ có thể làm Ta chết đi được 162 lần, chịu đựng những nỗi lo lắng đến cùng

độ như thể Ta đã chết rồi 19 lần. Từ nơi xử án tới núi Sọ, Ta vác Thánh Giá mà bước đi 1,321 bước. Đèn bù lại tất cả các sự việc đó, Ta chỉ nhận được một cử chỉ bác ái của Thánh Verônica đã lấy khăn tay mà lau mặt Ta, chiếc khăn đã được in hình Mặt Thánh Ta, đẫm máu quý báu của Ta.

Trong khi vác Thánh Giá, Ta có một vết thương sâu bằng 3 ngón tay, và 3 xương bị lộ ra trên bả vai, vết thương này loài người không ai biết đến, đã gây cho Ta nhiều khổ não và đau đớn hơn tất cả các vết thương khác.” Amen.

Tất cả những ai vì lòng yêu mến vết thương kia, hằng ngày dâng kính ta 3 kính Lạy Cha, 3 kính Kính Mừng, và kính Sáng Danh sẽ được Ta tha thứ cho các tội mọn. Ta sẽ không còn nhớ tới các tội trọng nữa, họ sẽ không phải chết bất ngờ. Khi đến giờ chết và không những được Đức Trinh Nữ Maria đến thăm viếng, mà sẽ còn nhận được ơn và lòng từ bi nhân hậu nữa, các chị em nên biết rằng vì công nghiệp vết thương kia, bất cứ họ xin Cha ơn gì đi chăng nữa, thì họ cũng được Ta ban cho...

Những ai đọc thông điệp Chìa Khóa Thiên Đàng này trong 40 ngày liên tiếp, sẽ được Ta ban cho 5 ơn từ cuộc tử nạn của Ta:

- *Ơn thứ nhất: Ơn toàn xá và ơn được tha thứ các tội lỗi.*
- *Ơn thứ hai: Ta sẽ miễn cho họ khỏi những hình phạt trong luyện ngục.*

• *On thứ ba: Nếu họ chết trước thời gian ấn định thì Ta cũng sẽ ban ơn như thể họ đã đọc kinh này đầy đủ kịp thời.*

• *On thứ tư: Ta ban là coi họ như người đã đổ máu vì Đức Tin.*

• *On thứ Năm: Là ta sẽ từ trời xuống thế để đón các linh hồn của thân nhân họ đang bị đọa đày trong luyện ngục cho tới bốn đời, và Ta sẽ cho các linh hồn ấy hưởng vinh quang nơi Thiên Đàng*

Tuần Cửu Nhật Kính LTXC

Thánh Nữ Maria Faustina

A. Đọc Chuỗi Kinh Thương Xót

B. Đọc lời nguyện ý chỉ mỗi ngày theo như Chúa dạy Thánh nữ Faustina.

A. Cách Đọc Chuỗi Kinh Thương Xót

- **Kinh Lạy Cha**
- **Kinh Kính Mừng**
- **Kinh Tin Kính**

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô; chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi

trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Chuỗi Thương Xót

- Khi gặp hạt cách đọc:

Xướng: “Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đáp: để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới”.

- Gặp mười hạt kế đọc:

Xướng: “Vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, Đáp: xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

- Kết thúc sau năm chục - đọc 3 lần.

Xướng: “Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, Đáp: xin thương xót chúng con và toàn thế giới” .

B. Ý Chỉ Cầu Nguyện Trong Ngày

NGÀY THỨ NHẤT

Hôm nay con hãy đem đến cho Cha toàn thể nhân loại, cách riêng là tất cả các tội nhân, rồi

dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Như vậy con sẽ an ủi Cha trong cơn sầu não vì sự trầm luân của các tội nhân đã gây ra cho Cha.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, chính bản tính Chúa là lân ái và tha thứ cho chúng con, xin đừng xem sao tội lỗi chúng con, nhưng nhìn đến niềm tin thác chúng con phỏ trót nơi lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân danh tình yêu kết hợp Chúa làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần.

*Ôi quyền toàn năng lòng lân tuất Chúa,
Phân rỗi của kẻ có tội,
Chúa là biển cả tình thương và nhân hậu,
Cứu giúp những ai khiêm nhượng kêu cầu.*

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến toàn thể nhân loại, nhất là các tội nhân khốn cùng, tất cả đang được áp ủ trong Trái Tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Nhân vì cuộc Khổ Nạn thảm thương của Người, xin Cha cho chúng con nhìn thấy tình thương của Cha để chúng con được ngợi khen quyền toàn năng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ HAI

Hôm nay con hãy đem đến cho Cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, rồi dìm các ngài vào lòng thương xót khôn dò của Cha. Chính các vị ấy là những người đã cho Cha nghị lực để gánh chịu cuộc Khổ Nạn cay đắng của Cha. Các ngài là những dòng

kênh để lượng thương xót của Cha thông trào cho toàn thể nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi tốt lành, xin Chúa gia tăng ơn thánh trong chúng con để mọi người nhìn thấy chúng con đều tôn vinh Cha Toàn Thương, Đáng ngự trên trời.

*Suối nguồn tình yêu Thiên Chúa
Ngự trị nơi những tâm hồn trinh khiết,
Được ngụp lặn trong Biển Tình Thương
Sáng ngời như tinh tú, rạng rỡ như bình minh.*

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến đoàn người [ưu tuyển] trong vườn nho của Cha, đó là linh hồn các linh mục và tu sĩ, xin Cha ban cho các ngài sức mạnh phúc lành của Cha. Nhân vì tình yêu của Trái Tim Con Cha là nơi các ngài đang được ấp ủ, xin Cha thông ban cho các ngài quyền năng và ánh sáng của Cha, để các ngài có thể dẫn dắt tha nhân trên đường cứu độ, và đồng thanh ca ngợi lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ BA

Hôm nay con hãy đem đến cho Cha hết thảy các linh hồn đạo đức và trung nghĩa, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Các linh hồn này đã mang đến cho Cha niềm an ủi trên Đường Thập Giá. Chính họ là giọt ủi an giữa đại dương cay đắng của Cha.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa trào đổ chan hòa ơn thánh cho từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào

nơi nướng náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân vì tình yêu kỳ diệu Trái Tim Chúa đang bùng cháy đối với Đức Chúa Cha trên trời.

*Những phép lạ của lòng thương xót thật huyền nhiệm,
Kẻ tội lỗi, người công chính chẳng ai hiểu thấu.
Khi ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con,
Chúa lôi kéo hết thảy đến gần tình yêu Chúa.*

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến các linh hồn trung nghĩa như phần sản nghiệp của Con Cha. Nhân vì cuộc Khổ Nạn thảm thương của Người, xin Cha chúc lành và che chở họ luôn mãi. Như vậy, họ sẽ không sai phạm trong đức mến hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng được cùng các Thiên Thần và các Thánh tôn vinh lòng thương xót vô cùng của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ TƯ

Hôm nay con hãy đem đến cho Cha những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha. Cha đã tưởng nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn cay đắng của Cha, và nhiệt tâm sau này của họ cũng đã an ủi Trái Tim Cha. Con hãy dìm họ vào đại dương thương xót của Cha.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là Ánh Sáng của toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào nơi nướng náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa, linh hồn các người ngoại giáo là những kẻ chưa nhận biết Chúa. Nguyên xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu

soi trên họ, để họ cũng được cùng với chúng con tán dương lòng thương xót kỳ diệu của Chúa; và đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là Trái Tim vô cùng lân tuất của Người.

*Nguyện xin ánh sáng tình yêu Chúa
Chiếu soi những linh hồn còn trong tăm tối;
Xin cho những linh hồn này được nhận biết Chúa,
Và cùng chúng con ngợi khen lòng Chúa xót thương.*

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Xin Cha lôi kéo họ về với ánh sáng Phúc Âm. Những linh hồn này chưa biết rằng được yêu mến Cha là hạnh phúc lớn lao đường nào. Xin Cha ban cho họ cũng được tán dương lòng quảng đại xót thương của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ NĂM

Hôm nay con hãy đem đến cho Cha linh hồn những người lạc giáo và ly giáo, rồi dìu họ trong đại dương thương xót của Cha. Trong Cuộc Khổ Nạn cay đắng, chính họ đã xé nát Thân Mình và Trái Tim Cha, tức là Giáo Hội. Khi nào họ quay về hợp nhất với Giáo Hội, các thương tích của Cha mới được chữa lành, và như vậy làm dịu bớt Cuộc Khổ Nạn của Cha.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót là chính sự Toàn Thiện, Chúa không khước từ những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin hãy đón nhận vào nơi nương ẩn trong Trái Tim từ ái Chúa linh hồn các người lạc

giáo và ly giáo, và đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là Trái Tim vô cùng lân tuất của Chúa; nhưng xin liệu cho họ cũng được tán dương lòng quảng đại xót thương của Chúa.

*Cả những người đã xé chiếc áo toàn vẹn của Chúa,
Suối nguồn xót thương từ Thánh Tâm cũng trào tuôn cho họ.
Lạy Chúa, quyền toàn năng thương xót vô biên
Sẽ đưa họ ra khỏi lỗi lầm.*

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những anh chị em lạc giáo và ly giáo, những người đã phung phí các ơn lành và lạm dụng các ân sủng của Cha trong sự cố chấp lầm lạc. Xin Cha đừng xem sao các lầm lỗi của họ, nhưng hãy nhìn đến tình yêu Thánh Tử của Cha và cuộc Khổ Nạn cay đắng, mà vì họ Người đã gánh chịu, bởi vì họ cũng được áp ủ trong Trái Tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Xin Cha cho họ quay về để cùng được tôn vinh lòng thương xót cao cả của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ SÁU

Hôm nay con hãy đem đến cho Cha những linh hồn hiền lành khiêm nhượng và những linh hồn thơ ấu, rồi chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Những linh hồn này rất giống Trái Tim Cha. Họ đã thêm nghị lực cho Cha trong cuộc Khổ Nạn đắng cay. Cha nhìn thấy họ như những thiên thần dưới thế, chầu kính trước các bàn thờ của Cha. Cha tuôn đổ tất cả những dòng thác hồng ân xuống cho họ. Chỉ các linh hồn khiêm nhượng mới nhận được hồng ân của Cha. Với lòng tín nhiệm, Cha đặc biệt yêu thích những linh hồn ấy.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán rằng: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Xin hãy đón nhận vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa tất cả những linh hồn hiền lành khiêm nhường và những linh hồn thơ ấu. Các linh hồn ấy làm thiên đàng vui thỏa và được Cha trên trời đặc biệt yêu thương. Họ như bó hoa ngào ngạt trước tòa Thiên Chúa; và Người vui hưởng hương thơm của họ. Lạy Chúa Giêsu, những linh hồn này đang nương náu trong Trái Tim vô cùng lân tuất Chúa và không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

*Linh hồn thực sự hiền lành khiêm nhường,
Ngay ở trần gian đã hô hấp bầu khí thiên đàng.
Và hương thơm của linh hồn khiêm nhường,
Làm cho Đấng Tạo Hóa được vui thỏa.*

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn hiền lành khiêm nhường và những linh hồn thơ ấu, những người đang được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Những linh hồn này rất giống Thánh Tử của Cha. Hương thơm của họ từ trần gian ngát tỏa lên tòa Cha. Lạy Cha hay thương chí nhân, nhân vì tình yêu Cha dành cho những linh hồn này, con nài xin Cha chúc lành cho toàn thể giới để mọi linh hồn đều được chung tiếng ca tụng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ BẢY

Hôm nay con hãy đem đến cho Cha những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh lòng thương xót Cha,

rồi dìm họ vào lòng thương xót của Cha. Những linh hồn này đã cảm thông cuộc Thương Khó và đi sâu vào tâm trí của Cha nhất. Họ là những bản sao sống động Trái Tim vô cùng từ ái của Cha. Những linh hồn này sẽ sáng chói đặc biệt ở đời sau. Không ai trong số họ sẽ phải sa hỏa ngục. Cha sẽ bảo vệ từng người cách riêng trong giờ lâm tử.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Trái Tim Chúa là Toàn Yêu. Xin hãy đón nhận vào nơi nung nấu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa linh hồn những người đặc biệt tán dương và sùng kính lòng thương xót cao cả của Chúa. Những linh hồn này được mạnh sức nhờ chính sức mạnh của Chúa. Giữa mọi đau khổ và chống đối, họ vẫn vững tiến nhờ tin cậy vào lòng thương xót Chúa. Những linh hồn này kết hợp với Chúa và gánh vác toàn thể nhân loại trên vai. Họ không bị phán xét nghiêm thẳng, nhưng được lòng thương xót Chúa bao bọc khi từ giã cõi đời.

*Linh hồn nào ca ngợi lòng nhân lành Chúa,
Sẽ được Người đặc biệt yêu thương.
Linh hồn đó lúc nào cũng ở bên nguồn sống,
Và kín múc những hồng ân từ lòng thương xót Chúa*

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn tôn vinh và sùng kính ưu phẩm cao cả nhất của Cha là lòng thương xót vô bờ, những người đang được ấp ủ trong Trái Tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Họ là Phúc Âm sống động, tay đầy ấp những việc nhân ái, và lòng tràn ngập hân hoan, hát lên khúc ca tán tụng lòng thương xót Cha. Lạy Đấng Tối Cao! Con van nài Cha hãy tỏ lòng thương xót với họ

theo như niềm hy vọng và tín thác họ đặt nơi Cha. Xin Cha hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa: Chính Ta sẽ bảo vệ những tâm hồn sùng kính lòng thương xót vô bờ của Ta như vinh quang riêng của Ta suốt đời họ, nhất là trong giờ lâm tử. Amen.

NGÀY THỨ TÁM

Hôm nay con hãy đem đến cho Cha những linh hồn nơi luyện ngục, rồi dìm họ xuống vực thăm lòng thương xót của Cha. Hãy để những dòng Máu của Cha làm mát dịu những ngọn lửa đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được Cha hết lòng thương yêu. Họ đang đền bồi phép công bình của Cha. Con có khả năng đem lại phúc thanh nhàn cho họ. Con hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng Hội Thánh để dâng tặng các linh hồn ấy. Ôi, nếu con biết được những cực hình họ đang phải chịu, chắc con sẽ không ngừng cho họ những của bố thí thiêng liêng và thay họ đền bồi phép công bình của Cha.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán rằng Chúa muốn lòng nhân từ; vì thế con đưa vào nơi nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa những linh hồn luyện ngục, những linh hồn rất quý yêu đối với Chúa, nhưng đang phải đền bồi phép công bình của Chúa. Ước chi những dòng Máu cùng Nước chảy ra từ Trái Tim Chúa hãy dập tắt những ngọn lửa chốn luyện hình, để từ nơi ấy, sức mạnh của lòng thương xót Chúa cũng được ngợi khen.

*Từ sức nóng kinh hoàng lửa luyện hình
Vọng lên lời khẩn nài tình thương Chúa,*

*Và họ được an ủi, dịu mát, thanh nhàn,
Trong dòng suối Máu hòa lẫn Nước.*

*Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến các
linh hồn đang quần quại trong Luyện Ngục vì họ
cũng được áp ủ trong Trái Tim vô cùng lân tuất Chúa
Giêsu. Con nài xin Cha, vì cuộc Khổ Nạn của Chúa
Giêsu, Thánh Tử của Cha và mọi nỗi đắng cay ngập
tràn trong linh hồn cực thánh của Người mà tỏ lòng
thương xót những linh hồn đang chịu án nghiêm
thặng của Cha. Xin Cha hãy nhìn các ngài qua những
thương tích Chúa Giêsu, Thánh Tử rất yêu dấu của
Cha; vì chúng con vững tin lòng nhân lành thương
xót của Cha không hề giới hạn. Amen.*

NGÀY THỨ CHÍN

**Hôm nay con hãy đem đến cho Cha những linh
hồn nguội lạnh, rồi dìu họ xuống vực thăm lòng
thương xót của Cha. Những linh hồn này đã gây
nên thương tích nhức nhối nhất cho Trái Tim
Cha. Linh hồn Cha đã chịu nỗi ngao ngán cay cực
trong vườn Cây Dầu cũng vì những linh hồn nguội
lạnh này. Vì họ mà Cha đã phải kêu lên: “Lạy
Cha, xin cất chén đắng này cho Con, nhưng xin
đừng theo ý Con mà theo ý Cha.” Đối với họ, hy
vọng cuối cùng để được cứu độ là chạy đến với
lòng thương xót của Cha.**

*Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là Toàn
Thương, con đem các linh hồn nguội lạnh vào nơi
nương náu trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa. Trong
ngọn lửa tình yêu tinh tuyền của Chúa, xin hãy làm
cho các linh hồn nguội lạnh như những xác chết đã*

*làm Chúa phải ngao ngán cay cực đường ấy một lần
nữa lại được bùng cháy ngọn lửa sốt mến. Lạy Chúa
Giêsu đầy lân ái, xin thể hiện quyền toàn năng lòng
thương xót mà lôi kéo họ trở về trong tình yêu nồng
nàn của Chúa, và ban cho họ tặng ân tình yêu thánh
thiện, vì không có gì vượt quá quyền năng của Chúa.*

*Lửa và đá lạnh không thể hòa hợp,
Hoặc lửa phải tàn hoặc đá phải tan.
Ôi lạy Chúa, với lòng thương xót,
Chúa sẽ bỏ khuyết tất cả những gì thiếu sót*

*Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những
linh hồn nguội lạnh, những người dù sao cũng được
ấp ủ trong Trái Tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Lạy
Cha hay thương, nhân vì Cuộc Khổ Nạn cay đắng
của Thánh Tử yêu dấu Cha và ba giờ quằn quại của
Người trên thập giá: xin cho họ cũng được tôn vinh
lòng thương xót sâu thẳm của Cha. Amen.*

Kinh Đàng Hiến Thế Giới Cho LTXC

Thánh GH Gioan Phaolo II 17- 8- 2002

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, nơi
Thánh Tử của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Cha đã mặc
khải và tuân đổ tình yêu của Cha xuống cho chúng
con, trong Đấng An Ủi là Chúa Thánh Thần.

Hôm nay, chúng con xin phó dâng nơi Cha, vận mệnh
của thế giới và của từng người nam nữ. Xin Cha đoái
nhìn chúng con là những tội nhân, chữa lành mọi yếu
đuối của chúng con, trấn áp mọi sự dữ, và ban cho
các dân tộc trên trái đất này, được cảm nghiệm Lòng
Thương Xót của Cha. Ước chi họ luôn tìm được ở nơi

Cha, một Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch cho niềm hy vọng. Lạy Cha Hằng Hữu, nhờ Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Con Cha, xin Cha đủ lòng thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác nơi Chúa.

IMPRIMATUR:

Đức Cha Trần Đình Tứ - CT UBPT 8 - 9 – 2004

Kinh Xin Ôn Chết Lành

Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành đã chịu căng thân trên thập giá, xin đoái thương đến giờ lâm tử của con. Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đầy lân ái đã chịu lưỡi đòng mở ra, xin trở nên nơi nương nấu cho con trong lúc cuối đời. Ôi Máu và Nước đã tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót vô tận cho chúng con trong giờ lâm tử, lạy Chúa Giêsu Hấp Hối, Con Tim của lòng thương xót, xin hãy làm nguôi cơn ngứa nộ Thiên Chúa trong giờ lâm tử của con .

Lạy Chúa Giêsu của con, ước chi những tháng ngày lưu đày cuối cùng của con được trôi qua hoàn toàn theo thánh ý Chúa. Con xin kết hợp những đau thương, cay đắng, và cả cơn hấp hối của con với cuộc Thương Khó của Chúa; con xin hiến mình cho cả thế giới để khấn nài Chúa đồ lượng xót thương hải hà cho các linh hồn, nhất là những người thân yêu trong gia tộc của con. Con tín thác vững vàng và phó mình tận tụy cho thánh ý là chính tình thương của Chúa. Lòng thương xót Chúa sẽ là tất cả cho con trong giờ lâm tử. Amen -

(NK 1574 Thánh Nữ Maria Faustina)

Kinh Ông Thánh Giuse.

Lạy ơn ông thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy vững vàng, mà xin ông thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã âm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin ông thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giesu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người mà giúp đỡ chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giesu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giesu đã chọn. Lạy cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người đủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỷ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giesu cho cơn hiểm hiểm nghèo thế nào, thì rày chúng con cũng xin

Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khôn khó như vậy, và xin Người cùng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên Đàng. Amen

Kinh Khấn Thánh Cả Giuse

Đấng Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn

Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu cha mà vô hiệu. Cha có thần thể trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng làm Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bầu chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (...) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Chúng con vâng lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

Kinh Lạy Thánh Gia

Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giesu chôn sang Ai Cập. Thánh Gia đã chia sẻ những tâm toan trong đời sống gian nan.

Xin cho chúng con :

- Biết thông cảm và sống theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.
- Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn.
- Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách xử xử khác nhau.
- Biết hiếu nghĩa và chung thủy trong gia đình cho đến ngoài xã hội.
- Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.

Giesu, Maria, Giuse – Đời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều giáo hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng sự trong tin yêu, để xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen.

VAGSC - Cầu xin

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha chúc lành cho quý Giáo Sĩ, quý Tu Sĩ, và giáo dân; đang ngày đêm, thi hành việc bác ái cho các tha nhân. Và xin Chúa trả công bội hậu cho quý Ân Nhân, lúc họ còn sống cũng như khi đã qua đời, đã hy sinh đóng góp vào việc cứu giúp những người đau khổ.

VAGSC

Tỉnh Thức - Sống Đức Tin

Chương trình hàng ngày – Quý cao niên:

7:00 AM *Mới sáng sớm, Chúa đã nghe tiếng con cầu xin.*

www.ktcgkp.org/reading/prayer - Kinh sáng.

8:30 AM Tham dự Thánh Lễ.

3:00 PM. *Xin tưởng nhớ đến Cuộc Tử Nạn Của Chúa.*

www.ktcgkp.org/reading/prayer - Kinh chiều.

- Đọc 15 kinh nguyện Chúa dạy Thánh Brigitta.
- & Kinh chìa khóa Thiên Đàng Thánh Brigitta.
- Tuần Cửu Nhật kính LTX Chúa

7:00 PM *Chiều đến - Cảm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.*

www.ktcgkp.org/reading/prayer – Kinh tối.

Lần hạt Mân Côi.

Chuẩn bị đón mừng Ngày Chúa Quang Lâm

“Vậy anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” Luca (21,36)

VAGSC *Vietnamese American Good Samaritan Charities*
PO Box 18209 Anaheim Hills CA 92817

Xin lưu ý

BT # 34 – JAN 2021

Có lưu giữ trên Web. www.vagsc.com

Quý vị nào cần thêm BT xin liên lạc về VAGSC



VAGSC
Xin Quà Tết
cho kẻ tật nguyên